

CHÍNH SÁCH VỚI CUỘC SỐNG

Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Theo đó, định hướng mục tiêu đến năm 2030 là thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số bằng 1/2 bình quân chung của cả nước; giảm hộ nghèo xuống dưới 10%. Cơ bản không còn các xã, thôn đặc biệt khó khăn; 70% số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới; trên 85% số xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có đủ cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân...

Hiện, nước ta có 118 chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc và miền núi nhưng lại không tập trung, mà nằm rải rác ở các lĩnh vực, các bộ,



Các chính sách dân tộc đã hỗ trợ đồng bào vùng cao vươn lên, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất và cuộc sống, không cam chịu đói nghèo.

ngành, chương trình, đề án. Đây là dịp để tích hợp 118 chính sách trở thành

một Chương trình mục tiêu quốc gia, đầu tư phát triển bền vững cho đồng

bào dân tộc thiểu số ở miền núi.

P.V

Giúp học sinh sẵn sàng đến trường



Những lớp học có trợ giảng rất thuận lợi trong việc tăng cường tiếng Việt qua tiếng mẹ đẻ.

Sau 2 năm triển khai Dự án “Nâng cao khả năng sẵn sàng đi học và kết quả học tập cho trẻ dân tộc thiểu số tại Việt Nam” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tài trợ, 8 đơn vị trường trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã biết vận dụng linh hoạt các kỹ năng, kiến thức mới để tổ chức giảng dạy. Với cấp mầm non, thực hành bộ công cụ ELM (các thẻ trò chơi), các giáo viên đã tổ chức thành công những buổi học thú vị từ những vật dụng rất dễ tìm. Việc

sử dụng bộ thẻ còn được hướng dẫn cho phụ huynh trẻ với việc thành lập 8 câu lạc bộ cha mẹ, giúp cha mẹ trẻ dù không biết chữ vẫn có thể dạy con làm quen với toán, đọc viết tại nhà. Đối với cấp tiểu học, hoạt động của Dự án được thực hiện với 3 nội dung: tập huấn cho giáo viên; giáo dục song ngữ dựa trên tiếng mẹ đẻ cho học sinh; tổ chức các câu lạc bộ, các sự kiện nhằm hỗ trợ trẻ tăng cường kỹ năng đọc viết.

NGUYỄN ANH